
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
สมัยวิสามัญ สมัยที ่๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร หอประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล 
.................................. 

ผู้มาประชุม 
๑.นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๒.นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๓.นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๔.นายประเสริฐ  หาญณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๕.นายวิรัช  พาลี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๖.นายมนัส  ขุนสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๗.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

 ๘.นางสมพอ  เทศเขียว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๙.นายบัวหลัน  ทองประสม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๑๐.นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๑๑.นายสมชาย  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๑๒.นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑.นายประพจน์  ภูจ านงค์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายมานิตย์  เหล่าตระกูล รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๒.นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๓.นางน  าหวาน แสงศรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๔.นายไพโรจน์  ตั งไพโรจน์วงศ์ ประธานมูลนิธิเมตตาการกุศล 
๕.นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๖.นางวริทยา  อาบสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๗.นายประวิทย์  มองฤทธิ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘.นายเมธาวี  ลีชัย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๙.นางดวงรัตน์   แซ่เจีย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๑๐.พ.อ.อ.เจฏน์ฎา  พาขุนทด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๑.นายภาธร  เขตชัยภูมิ  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
๑๒.นางศิริมาศ อยู่ส าราญ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓.นางสาววิณาพร  โปยขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
๑๔.นายวรฤทธิ์  ก้อนเพชร คนงานทั่วไป 
๑๕.นางชุตินันท์  แถวเพชร คนงานทั่วไป 
๑๖.นางสาวสุรีย์พร  ชาติเผือก พนักงานจ้างเหมา 
๑๗.นางสาวพิไลวรรณ  ฉิมขุนทด นักการ 

/เริ่มประชุม... 
 
 



๒ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น.  

เลขานุการสภา  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญนายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ด าเนินการเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชรติดภารกิจด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้                    
และได้มอบหมายให้นายมานิตย์  เหล่าตระกูล รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้รายงาน อภิปราย ชี แจง หรือแถลงแทน 

   ๒.นายประพจน์  ภูจ านงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ ลากิจ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒               

ครั้งที ่๑ ประจ าปีพ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

   เรื่องเดิม 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒             
ครั งที่ ๑ ประจ าปีพ.ศ.2565 เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร หอประชุม
มูลนิธิเมตตาการกุศล 

   ข้อเท็จจริง 
   เลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งรายงานประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้ง   
ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพ.ศ.2565                             
 เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกระทู้ถามทั่วไปเป็นการล่วงหน้า และไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเสนอกระทู้ถามด่วนเป็นหนังสือก่อนการเปิดประชุม เพ่ือให้ประธานสภาเทศบาลวินิจฉัยก่อนตั ง
กระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.๑ ขอถอนญัตติขอความเห็นชอบอนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อใช้ใน
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเพชร หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ด้วยนายกเทศมนตีต าบลบ้านเพชรได้ยื่นหนังสือขอถอนญัตติ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 
เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร เนื่องจากยังขาดรายละเอียดในการขอกู้ไม่ครบถ้วนจึงจ าเป็นต้องแก้ไขข้อความในญัตติ                 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  
ข้อ 55 การขอถอนญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอม
จากที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

/เพื่อให้เป็นไป... 

 

 



๓ 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรว่าจะ
เห็นชอบ ให้ถอนญัตติขอความเห็นชอบอนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้าง              
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเพชร หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล หากเห็นชอบโปรดยกมือพ้น
ศรีษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบถอนญัตติ ๑๐ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง  
นายประพจน์  ภูจ านงค์ ลากิจ 

ระเบียบวาระท่ี 4.๒ ญัตติขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔  จ านวน ๗ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 

นายมานิตย์  เหล่าตระกูล ตามมติคณะระฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานรัฐใดเข้า              
รองนายกเทศมนตรี ท าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยให้หน่วยงานด าเนินการขอเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังนี  

   ๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนสุขาภิบาล ๑ รหัสสายทาง                   
ชย.ถ.๑๙-๐๑๖ บ้านตลาดค าปิง หมู่ที่ ๒๑ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน 
๗ ตารางวา 

   ๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนสุขาภิบาล ๔ รหัสสายทาง                  
ชย.ถ.๑๙-๐๐๓ บ้านเพชรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื อที่ ๑ ไร่ - งาน 
๕๑ ตารางวา 

   ๓. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนสุขาภิบาล ๕ รหัสสายทาง               
ชย.ถ.๑๙-๐๐๔ บ้านเพชร หมู่ที่ ๒, บ้านเพชรส าโรง หมู่ที่ ๑๗ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
เนื อท่ี ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา 

   ๔. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนสุขาภิบาล ๘ รหัสสายทาง                   
ชย.ถ.๑๙-๐๑๓ บ้านเพชร หมู่ที่ ๒ บ้านเพชรส าโรง หมู่ที่ ๑๗ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
เนื อท่ี – ไร่ ๓ งาน ๙๐ ตารางวา 

   ๕. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนสุขาภิบาล ๑๔ รหัสสายทาง                  
ชย.ถ.๑๙-๐๐๗ บ้านตลาดค าปิง หมู่ที่ ๒๑ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน 
๔๑ ตารางวา 

   ๖. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนสุขาภิบาล ๑๕ รหัสสายทาง ชย.ถ.
๑๙-๐๐๖ บ้านตลาดค าปิง หมู่ที่ ๒๑ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื อที่ ๑ ไร่ - งาน ๑๒ 
ตารางวา 

   ๗. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนสุขาภิบาล ๑๖ รหัสสายทาง               
ชย.ถ.๑๙-๐๐๕ บ้านตลาดค าปิง หมู่ที่ ๒๑ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื อที่ - ไร่ ๒ งาน 
๕๑ ตารางวา 

   เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อเข้าท าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้
ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

/ขอได้โปรด... 



๔ 

 

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร                          
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี ว่าจะเห็นชอบญัตติขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  จ านวน ๗ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง หากอนุมัติโปรด             
ยกมือพ้นศรีษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง นายประพจน์  ภูจ านงค์ ลากิจ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 
ต าแหน่ง นายช่างโยธา จ านวน 1 ชุด  งบประมาณ 8,400 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 

นายมานิตย์  เหล่าตระกูล ด้วยเมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เกิดอุทกภัยน ้าท่วมโดยฉับพลันภายใน              
รองนายกเทศมนตรี เขตเทศบาลต้าบลบ้านเพชร ท้าให้ทรัพย์สินของเทศบาลต้าบลบ้านเพชร/โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับความเสียหายทั งหมด เช่น ครุภัณฑ์ส้านักงาน อุปกรณ์การเรียนการสอน/             
สื่อการเรียนการสอน โต๊ะเก้าอี  ฯลฯ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน               
จึงมีความจ้าเป็นต้องจัดซื อจัดหาโต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี  แต่เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ได้ตั งงบประมาณเพ่ือการนี ไว้  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไป                        
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่อสภาเทศบาลต้าบลบ้านเพชร  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน ดังนี  
   ๑. เพ่ือจัดซื อโต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี  ต้าแหน่ง นายช่างโยธา จ้านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย            
โต๊ะเหล็กท้างาน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๒ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า                  
๖๖ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร และเก้าอี พนักพิงสูง ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า ๓๙ x ๕๗ x ๙๔ 
เซนติเมตร จ้านวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท 
   โอนลด กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินประจ้า
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) และเงินประจ้าต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา              
(นักบริหารงานช่าง) งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั งนี  ๘,๔๐๐ บาท เงินคงเหลือหลังโอน ๒๒,๖๐๐ บาท 

/ข้อกฎหมาย... 
 



๕ 

 

    ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ขอได้โปรดน้าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป   

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม ่

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั งจ่ายรายการ
ใหม่ ค่าครุภัณฑ์ โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี  ต าแหน่ง นายช่างโยธา จ านวน 1 ชุด  งบประมาณ 8,400 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ กองช่าง หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศรีษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง นายประพจน์  ภูจ านงค์ ลากิจ 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรโอนงบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว ขอให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรด าเนินการภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ชั้นใส่ที่นอนเด็ก จ านวน 
10 หลัง และช้ันวางรองเท้า จ านวน ๑๐ หลัง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 

นายมานิตย์  เหล่าตระกูล จากเหตุการณ์น  าท่วมเม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ท าให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี ต าบลบ้านเพชรตั งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒๑ สวนเฉลิมพระเกียรติได้รับความเสียหาย เช่น อุปกรณ์
ชั นวางรองเท้า ชั นวางที่นอน เครื่องใช้ส านักงาน ฯลฯ ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ย้ายไป           
ท าการที่ ม.๑๗ จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ไม่มีครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน 

ข้อเท็จจริง  
๑ จ านวนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ แบ่งตามช่วงชั น ดังนี  

              ๑.๑.อนุบาล ๑ จ านวน ๒๑ คน จ านวน ๑ ห้องเรียน 
              ๑.๒.อนุบาล ๒ จ านวน ๒๘ คน จ านวน ๒ ห้องเรียน 
             ๑.๓.อนุบาล ๓ จ านวน ๓๐ คน จ านวน ๒ ห้องเรียน 

       ๒.จากเหตุการณ์น  าท่วมเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ครุภัณฑ์ ชั นวางรองเท้า ชั นวาง           
ที่นอนเด็กได้รับความเสียหายไม่สามารถน ากลับมาใช้งานใหม่ได้ 

      ๓.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ได้ตั งงบประมาณ
ในการจัดซื อครุภัณฑ์ชั นวางรองเท้าและชั นใส่ที่นอนเด็กไว้  

/ข้อกฎหมาย... 

 



๖ 

 

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 

ข้อพิจารณา 
เพ่ือการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชรเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย เห็นควรพิจารณาดังนี   

         ๑.ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑.๑ จัดซื อชั นใส่ที่นอนเด็ก ขนาด กว้าง ๓๓ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๑๒๓ ซม. จ านวน  

๙ ช่อง  ตามแบบเทศบาลก าหนด จ านวน ๑๐ หลัง ราคา หลังละ ๒,๐๐๐.-บาท  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท 

๑.๒.จัดซื อชั นวางรองเท้า ขนาด กว้าง ๒๘ ซม. ยาว ๖๒ ซม. สูง ๖๐ ซม. ตามแบบ
เทศบาลก าหนด จ านวน ๑๐ หลัง ราคาหลังละ ๕๐๐.-บาท  งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท 

รวมงบประมาณ ๒๕,๐๐๐.-บาท         

   ๒. โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไปการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือนประเภท           
เงินประจ าต าแหน่ง ตั งไว้  ๑๐๙,๒๐๐.-บาท โอนลดครั งที่ ๑ จ านวน ๑๘,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๙๑,๒๐๐.-บาท                   
ขออนุมัติโอนลดครั งนี  ๒๕,๐๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน ๖๖,๒๐๐.-บาท 

๓.โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด 

ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

          ๓.๑ จัดซื อชั นใส่ที่นอนเด็ก ขนาด กว้าง ๓๓ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๑๒๓ ซม. จ านวน    
๙ ช่อง  ตามแบบเทศบาลก าหนด จ านวน ๑๐ หลัง ราคา หลังละ ๒,๐๐๐.-บาท  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท 

         ๓.๒.จัดซื อชั นวางรองเท้า ขนาด กว้าง ๒๘ ซม. ยาว ๖๒ ซม. สูง ๖๐ ซม. ตามแบบ
เทศบาลก าหนด จ านวน ๑๐ หลัง ราคาหลังละ ๕๐๐.-บาท  งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท 

รวมงบประมาณ ๒๕,๐๐๐.-บาทขออนุมัติโอนเพ่ิมครั งนี  ๒๕,๐๐๐.-บาท คงเหลือ               
หลังโอน ๖๖,๒๐๐.-บาท ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี ว่าจะอนุมัติญัตติขอโอนงบประมาณตั งจ่ายรายการใหม่          
ค่าครุภัณฑ์ชั นใส่ที่นอนเด็ก จ านวน 10 หลัง และชั นวางรองเท้า จ านวน ๑๐ หลัง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศรีษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง นายประพจน์  ภูจ านงค์ ลากิจ 

/ประธานสภาเทศบาล... 



๗ 

 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรโอนงบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว ขอให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรด าเนินการภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ ขอสอบถามโครงการซ่อมแซมโรงยิมมีความคืบหน้าถึงขั นตอนไหนแล้วครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

ปลัดเทศบาล  ขอตอบท่านกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ โครงการดังกล่าวกองคลังก าลังด าเนิการจัดซื อจัดจ้าง 

นายประเสริฐ  หาญณรงค์ ขอสอบถามโครงการกองทุนวันละบาทมีปัญหาในการด าเนินงานหรือไม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

ปลัดเทศบาล  ขอตอบท่านประเสริฐ  หาญณรงค์ โครงการดังกล่าวต้องด าเนินการตามระเบียบใหม่             
อยู่ในขั นตอนให้จังหวัดตรวจสอบ เมื่อเสร็จแล้วจึงประชุมคณะกรรมการและออกระเบียบ และแต่งตั งคณะกรรมการ
ชุดใหม ่

นายมนัส  ขุนสูงเนิน  บ่อขยะมีการใช้รถแม็กโครขุดกลบหรือยังครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

นายมานิตย์  เหล่าตระกูล ขอตอบท่านนายมนัส  ขุนสูงเนิน ทางเทศบาลได้ด าเนินการใช้รถแม็กโครขุดกลบที่              
รองนายกเทศมนตรี บ่อขยะแล้ว ตามค าแนะน าของส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 

นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ ขอสอบถามในสถานการณ์โควิด-19 พื นที่เทศบาลต าบลบ้านเพชรจะได้รับการผ่อนผัน 
สมาชิกสภาเทศบาล ในการตั งวงตามงานหรือไม่ 

ปลัดเทศบาล  ขอตอบท่านกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ การก าหนดพื นที่ผ่อนในสถานการณ์โควิด -19 นั น                  
เป็นอ านาจของส่วนกลางที่จะก าหนดให้พื นที่ใดได้รับการผ่อนผัน แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดโควิด-19 การตั งวง
สังสรรค์ต่างๆก็ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

นายมานิตย์  เหล่าตระกูล ขอสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลว่าหากเทศบาลต าบลบ้านเพชรจะกู้เงิน              
รองนายกเทศมนตรี ในวงเงิน ๓๐ ล้านบาท เพ่ือกู้สร้างส านักงานและซื อที่ดินเพ่ิมเติมว่าท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร 

ประธานสภาฯ  อยากสอบถามผู้อ านวยการกองคลังว่ามีความคิดเห็นอย่างไร 

นายประวิทย์  มองฤทธิ์ จากข้อมูลการคลังในแต่ละปีเทศบาลจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่ล้านเศษๆ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ในการบริหารจัดการครับ 

นายประเสริฐ  หาญณรงค์ กระผมมีความเห็นว่าด้วยศักยภาพทางการคลัง ขอเสนอว่าควรก่อสร้างส านักงานก่อน 
สมาชิกสภาเทศบาล  

/นายวิรัช  พาลี... 
 
 
 
 



๘ 

 

นายวิรัช  พาลี   กระผมมีความเห็นการขอกู้เงิน ๒๐ ล้าน ในครั งต่อควรชี แจงว่ามีการก่อสร้างอะไรบ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล ให้ละเอียด 

นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ กระผมมีความเห็นการขอกูเ้พ่ือซื อที่ดินเพ่ิมยังไม่จ าเป็นควรสร้างอาคารส านักงานก่อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  
มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  
มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

 ถ้าไม่มี กระผมประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลในครั งนี  และขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม   เวลา ๑๒.๑๕ น 

  (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม/เลขานุการสภาฯ 

  (นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด) 

  (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายมนัส  ขุนสูงเนิน) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายประพจน์  ภูจ านงค์) 

 สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้รับรองแล้วในการประชุมสมัย           สมัยที่       ..     
ครั งที ่      ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่       เดือน               พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๕   ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๓๔ เมื่อสภา
ท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อในรายงานการประชุมนั นไว้ เป็น
หลักฐาน 

 (ลงชื่อ)     ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

  (นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 


